



## รฟม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 พลโท พิเชษฐ คงศรี กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จาก วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม.



## รฟม. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมี นายวิทยา ยาม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม นำคณะหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมพิธี



**รฟม. ลงพื้นที่ตรวจเข้มมาตรการความปลอดภัย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ กำชับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และผู้รับสัมปทาน/ผู้รับจ้างงานโยธา ควบคุมมาตรฐานงานก่อสร้างโครงการฯ สร้างความเชื่อมั่นจากภาคประชาชน**

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รฟม. ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (คตป.) ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย การจัดการจราจร และมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่อง ที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้ รฟม. กำกับการดำเนินงานของผู้รับสัมปทาน/ผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดเสมอมา โดย รฟม. และ คตป. ได้ลงตรวจสอบการดำเนินงานในพื้นที่ก่อสร้างสถานี MT01 เมืองทองธานี ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี เพื่อติดตามการแก้ไขกรณีเกิดเหตุปูนเหลวร่วงใส่รถยนต์ของผู้สัญจรทางถนน ซึ่งผู้รับสัมปทานได้ถอดบทเรียนและจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแล้ว อาทิ การติดตั้งตาข่ายแบบ Protection กันวัสดุร่วงหล่น 2 ชั้น พร้อมผ้าใบกันน้ำคอนกรีต การจัดให้มีผู้เฝ้าระวังและทีมฉุกเฉินด้านล่างขณะปฏิบัติงาน ฯลฯ จากนั้นจึงเดินทางต่อไปตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ ช่วงสถานีราษฎร์บูรณะ - สถานีพระประแดง บริเวณถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยเน้นตรวจสอบการทำงานบนที่สูง การติดตั้งแผ่นรองขาเครน รวากันตก บันไดชั้นลงที่มีราวจับมั่นคง การยึดติดโครงสร้างนั่งร้าน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัยต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้เส้นทาง



**รฟม. ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันด้านนโยบายสาธารณะของปากีสถาน**

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร National Management Course (NMC) จัดโดยสถาบันด้านนโยบายสาธารณะของปากีสถาน (National School of Public Policy) โดย รฟม. ได้บรรยายสรุปภารกิจการทำงาน ในด้านการขนส่งมวลชนสาธารณะ พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ภายในศูนย์ควบคุมปฏิบัติการ และโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าของรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ในโอกาสที่คณะได้ทดลองโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จากสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ ไปยังสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน เพื่อเยี่ยมชมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม. พร้อมกันนี้ รฟม. และคณะฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนต่อไป





## รฟม. ให้การต้อนรับคณะกรรมการการคมนาคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของ รฟม. และเยี่ยมชมรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้อำนวยการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) และ นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้อำนวยการ (กลยุทธ์และแผน) ให้การต้อนรับคณะกรรมการการคมนาคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม ประธานคณะกรรมการฯ ในโอกาสการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของ รฟม. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 รฟม. จากนั้น คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ณ ศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายสีเหลืองฯ โดยมีตัวแทนจากบริษัทผู้รับสัมปทาน ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ รฟม. ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. และเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนต่อไป



## รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาหน่วยปฏิบัติการพิเศษ "อรินทรราช 26" ครบรอบ 41 ปี

วันที่ 25 เมษายน 2567 ร.ต.อ.ศิริวัชร แก้วตุสิต ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. มอบของที่ระลึก ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยปฏิบัติการพิเศษ "อรินทรราช 26" ครบรอบ 41 ปี ณ กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย (กองบินตำรวจ) กรุงเทพมหานคร โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.อาทิตย์ วงษ์จันทนา ผู้กำกับการ กองกำกับการ ต่อต้านการก่อการร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ



## รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 73 ปี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายทวิช ฝั่งตัน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 73 ปี ณ อาคารโรงแรมเนชั่นไนท์ กรุงเทพมหานคร โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ



## รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสำนักงานยูวากาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยมีพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างโครงการรถไฟฟ้า ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 128 ยูนิต และมีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 21 คน ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 18 คน และผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 19 คน [low](#)